

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค, รอดูตัวเลขค้าปลีกสหรัฐวันนี้

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อยู่ในทิศทางอ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่นักลงทุนรอดูตัวเลขการค้าปลีกของสหรัฐในวันนี้ เพื่อหาแนวโน้มการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ

\*ดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ขณะที่เียนร่วงลงจากรายงานของสื่อที่ว่า นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ กำลังพิจารณาการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

\*หนังสือพิมพ์นิกเกอิ รายงานว่า นายอาเบะกำลังพิจารณาการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรายงานข่าวดังกล่าว ช่วยหนุนหุ้นญี่ปุ่นและหนุนดอลลาร์/เยน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหุ้นญี่ปุ่นอย่างมาก ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

\*ดอลลาร์พุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ จากการคาดการณ์มากขึ้นที่ว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ จะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในอัตรา 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนในเร็ว ๆ นี้

\*บททดสอบต่อไปต่อมุมมองของเฟด จะอยู่ที่ข้อมูลยอดค้าปลีกในวันนี้ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยรอยเตอร์คาดว่า ยอดค้าปลีกจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ค. หลังเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมิ.ย.

\*ยูโรอ่อนค่า โดยเผชิญกับแรงกดดัน หลังนิตยสาร Der Spiegel ของเยอรมนีรายงานเมื่อวานนี้ว่า ธนาคารกลางเยอรมนีเตือนว่ากรีซต้องการความช่วยเหลือทางการเงินมากขึ้นภายในต้นปีหน้า ขณะที่เศรษฐกิจเยอรมนี ซึ่งกำลังเผชิญกับภาวะถดถอยเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันในปีนี้ หดตัวลง 4.6% ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.221 บาท

\*09.28 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.21/26 จาก 31.21/26 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.24/28 จาก 31.23/28 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 97.23/25 จาก 96.81 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3305/07 จาก 1.3303 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทอ่อนค่าตามสกุลเงินอื่น หลังจากที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานของเรา ก็เข้ามารับในวันนี้ แต่คิดว่าขึ้นไป(ดอลลาร์แข็งค่า) ก็ไม่น่าจะเยอะ ยังไม่น่าจะผ่านแถว 31.30 เพราะบริเวณ 31.28-31.29 ก็มีแรงขายออกมาพอสมควร"

ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.00-31.20 โดยตลาดจะรอดติดตามข้อมูลยอดค้าปลีกสหรัฐ ที่จะออกมาในวันนี้ ซึ่งจะเป็นตัวเลขที่มีน้ำหนักมากที่สุดในสัปดาห์นี้ ที่จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐ

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้